

## -สำเนา-

รายงานการประชุมประชมสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า  
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

## ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายนิคม ภูผิวคำ	ประธานสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	นิคม ภูผิวคำ	
๒.	นายประดิษฐ์ ชูสีขวัญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	ประดิษฐ์ ชูสีขวัญ	
๓.	นายณรงค์ ภูโชคชัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	ณรงค์ ภูโชคชัย	
๔.	นางดอกรักษ์ วงขารี่	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	ดอกรักษ์ วงขารี่	
๕.	นางเดือนเพ็ญ ภูอวด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	เดือนเพ็ญ ภูอวด	
๖.	นายบุญทัน ภูกิ่งเงิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	บุญทัน ภูกิ่งเงิน	
๗.	นายสมควร ภูสมมาตย์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	สมควร ภูสมมาตย์	
๘.	นายสำแดง ชัยยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	สำแดง ชัยยะ	
๙.	นายอวยชัย ภูถอดใจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	อวยชัย ภูถอดใจ	
๑๐.	นายบุญศรี ภูหงษ์เพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	บุญศรี ภูหงษ์เพชร	
	นางทานตะวัน สิงห์หาบุตร	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	ทานตะวัน สิงห์หาบุตร	

## ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	

## ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์ เรืองชาญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอู่เม่า	

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายวิชาญ ภูผิวคำ	นายกเทศมนตรีตำบลอู่เม่า	วิชาญ ภูผิวคำ	
๒.	นางสาวน้ำฝน แก้วศิลา	รองนายกเทศมนตรีตำบลอู่เม่า	น้ำฝน แก้วศิลา	
๓.	นายสมยงค์ แพลยาว	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมยงค์ แพลยาว	
๔.	นางสาวบุญญา ชารพวง	ปลัดเทศบาลตำบลอู่เม่า	บุญญา ชารพวง	
๕.	นางสาวศุทธาธิณี ปินะกาโน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ศุทธาธิณี ปินะกาโน	

/หัวข้อประชุม.....

## หัวข้อประชุม

เมื่อได้เวลาประชุมแล้วเลขานุการในที่ประชุมได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่าเข้าห้องประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิก จำนวน ๑๑ คนมาประชุมไม่ครบทั้งจำนวน เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานฯ

๑. สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ขาดการประชุม ๑ ท่าน คือ นายสมศักดิ์ เรืองชาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า เขต ๑ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒. ตามที่ได้มีโอกาสดำเนินการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เน้นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดที่สร้างปัญหาความเดือดร้อน ทางผู้ใหญ่ ได้ขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาคอยดูแลวัยรุ่น ในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการขับชียนพาหนะ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ

สำหรับรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เลขานุการสภาได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ทุกท่านล่วงหน้าไปแล้วไม่น้อยกว่าสามวัน สมาชิกสภาคงได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยการยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์

ที่ประชุม

### เรื่องกระทู้ถาม

ประธานฯ

สำหรับวาระนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ท่านใดมีเรื่องที่จะกระทู้ถาม คณะผู้บริหารหรือไม่เชิญครับ

สท.รณงค์

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ทุกท่าน ผมนายรณงค์ ภูโชคชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า เขต ๑ ขอเรียนถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าร่มเย็น – บ้านโคกเครือ และสายวัดป่าร่มเย็น – บ้านดอนตู๋ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ

สำหรับเรื่องนี้ผมขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเชิญครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุ่มเม่า ทุกท่าน ผมนายวิชาญ ภูผิวคำ นายกเทศมนตรีตำบลลุ่มเม่า สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าร่มเย็น – บ้านโคกเครือ เป็นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยประมูลงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย

/เพื่อดำเนิน.....

ที่ประชุม ประธานฯ	<p>เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดปาร์มเย็น – บ้านดอนตู โดยประมุลงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ท่านใดมีเรื่องที่จะกระทู้ถาม คณะผู้บริหารหรือไม่เชิญ ครับ ถ้าไม่มีผมขอไประเบียบวาระที่ ๔ ต่อไป</p>
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<p><u>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</u></p> <p>-ไม่มี-</p>
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	<p><u>เรื่องที่เสนอใหม่</u></p>
ประธานฯ	<p><u>๕.๑ เรื่องพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า</u></p> <p>ตามที่ นายบุญศรี ภูหงษ์เพชร รองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ได้ยื่นหนังสือ ลากออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ต่อนายอำเภออย่างตลาด แต่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และนายอำเภออย่างตลาดได้รับทราบการลากออกจาก ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ของนายบุญศรี ภูหงษ์เพชร แล้ว ดังนั้น จึงทำให้ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า วางลง ขอเชิญ เลขาธิการได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการเลือกรองประธานสภาต่อที่ประชุม เชิญครับ</p>
เลขานุการฯ	<p>เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ทุกท่าน ดิฉันนางทานตะวัน สิงห์หาบุตร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ขอเรียนชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ดังนี้ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนด ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้ สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่ น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียน ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามี ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ดังนั้น ในการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ก็ ดำเนินการตาม ข้อ ๘ ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบไปแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภา ดำเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ในลำดับต่อไปคะ</p>

ประธานฯ	ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า เสนอรายชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม และสมควรที่จะดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า โดยมีผู้รับรองสองท่านเชิญครับ
สท.สมควร	เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่าทุกท่าน ผมนายสมควร ภูสมมาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า เขต ๒ ของเสนอนายบุญทัน ภูกิ่งเงิน เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า โดยมีนายอวยชัย ภูถอดใจ และนายสำแดง ชัยยะ เป็นผู้รับรอง
ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมสมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีก ถือว่า นายบุญทัน ภูกิ่งเงิน ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

## ๕.๒ เรื่องพิจารณารับรองบริจาคเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพา โคกเครือ

ประธานฯ	สำหรับเรื่องนี้ผมขอเชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเชิญครับ
นายกเทศมนตรี	เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่าทุกท่าน ผมนายวิชาญ ภูผิวคำ นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม่า ตามที่ได้รับแจ้งจากกองการศึกษา ว่ามีผู้มีจิตศรัทธา จะมอบบริจาคเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือส่วนรายละเอียดผมจะมอบให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ประธานฯ	ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเชิญครับ
ผอ.กองการศึกษา	เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่าทุกท่าน ดิฉันนางสาวศุทธาธินีย์ ปินะกาโน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุ่มเม่า สังกัดเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกรมการศาสนา จำนวน ๓ ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกเครือ หมู่ที่ ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีท่างาม หมู่ที่ ๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูเด็กเล็กในท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตามนโยบายของรัฐบาล นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองการศึกษา ได้รับการประสานจาก จำสับตรียุทธพล ภูบัวคำ หน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้แจ้งความประสงค์มีจิตศรัทธาช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง ยี่ห้อ MITSUI CHOFU ELECTRIC รุ่น MS-๑๓ EC๓๒/MU-๑๓EC๓๒ หมายเลขเครื่อง MFC -๖๒๐๕๑๒๐๙๘๔ และ

/ยี่ห้อ.....

ยี่ห้อ MITSUI CHOFU ELECTRIC รุ่น MS-๑๓ EC๓๒/MU-๑๓EC๓๒ หมายเลขเครื่อง MFC -๖๒๐๕๑๒๑๐๙๑ เพื่อติดตั้งภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคก เครือ จึงขอ นำเรียนที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป ขอคุณคณะ

ประธานฯ ตามที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมไปแล้วมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ผมขอมติเห็นชอบรับมอบบริจาคเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคก เครือ ตามที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา เสนอโดยการยกมือ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์

### ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานฯ

สท.บุญศรี

ประธานฯ

นายกเทศมนตรี

### เรื่องอื่น ๆ

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม่

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ทุกท่าน ผมนายบุญศรี ภูหงษ์เพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า เขต ๒ มีเรื่องที่จะเรียนถามคณะผู้บริหารผ่านท่านประธานสภา เรื่องอัคคีภัยที่เกิดที่บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ทำไม่ไม่ได้รับการเยียวยาจากเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม่า ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ทุกท่าน ผมนายวิชาญ ภูผิวคำ นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม่า สำหรับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นที่บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ผมขออนุญาตตรวจสอบก่อน เพราะยังไม่ได้รับการรายงาน และผมขอรายงานภารกิจที่เทศบาลได้ดำเนินงานในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจการเทศบาลตามอำนาจหน้าที่สำหรับผลงานที่ผ่านมา มันผูกพันกับเรื่องงบประมาณ ในส่วนของผลงานในภาวะวิกฤตที่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ บ้านดอนตู และบ้านโคกเครือ จำนวน ๒ หลัง
๒. โครงการขุดลอกหนองจอก ,หนองอุดม และหนองประเปลือย โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก หน่วย นพค.๒๔
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขอความร่วมมือจาก อบจ.กาฬสินธุ์ ในการปรับเกรดถนนให้สัญจรไป มา ได้สะดวกขึ้น
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่ารมเย็น – บ้านโคกเครือ และสายวัดป่ารมเย็น – บ้านดอนตู
๕. โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙
๖. โครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างก็ดำเนินการอยู่ตลอด แต่การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร เทศบาลยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
๗. โครงการเปิดถนนเส้นใหม่ สายบ้านหัวจัว – บ้านท่านางาม ระยะทาง ๒ กม.ใช้ งบประมาณในการก่อสร้างถนน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท
๘. ถนนตัวอย่างที่เทศบาลดำเนินการปลูกต้นทองอุไรสองข้างทาง (สายบางนาแบ่งมัน-บ้านหัวจัว) ก็สวยงามเวลาออกดอก

/จึงขอ นำเรียน.....

ที่ประชุม  
ประธานฯ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ  
รับทราบ  
มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภา  
เทศบาลตำบลอุ้มเม่าทุกท่าน ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ขอปิดการ  
ประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ทานตะวัน สิงห์หาบุตร ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางทานตะวัน สิงห์หาบุตร) เลขานุการสภา ทต.อุ้มเม่า

(ลงชื่อ) นิคม ภูผิวคำ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายนิคม ภูผิวคำ) ประธานสภา ทต.อุ้มเม่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อวยชัย ภูถอดใจ  
(นายอวยชัย ภูถอดใจ)

(ลงชื่อ) บุญศรี ภูหงษ์เพชร  
(นายบุญศรี ภูหงษ์เพชร)

(ลงชื่อ) ประดิษฐ์ ชูสีขวัญ  
(นายประดิษฐ์ ชูสีขวัญ)